

PHÂN CÔNG ĐẢNG ỦY, CHI ỦY, ĐẢNG VIÊN TRONG XÍ NGHIỆP TRƯỚC TÌNH HÌNH MỚI

NGUYỄN-ĐỨC-KỲ

Phó trưởng ban tổ chức thành ủy Hà-nội

Hiện nay sản xuất và chiến đấu là hai nhiệm vụ chính của cả miền Bắc. Mỗi đảng ủy xí nghiệp đều phải tập trung lãnh đạo hai nhiệm vụ đó để giành thắng lợi cao nhất. Muốn thế cấp ủy phải được kiện toàn về mặt số lượng, chất lượng và năng lực lãnh đạo. Việc phân công cấp ủy, quy định chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy cũng phải được bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

Mỗi xí nghiệp phải dựa vào nhiệm vụ và tính chất sản xuất của đơn vị mà xác định nội dung lãnh đạo, phân công đảng ủy cho phù hợp. Việc phân công phải nhằm tập trung vào nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu, về các mặt công tác lớn như công tác xây dựng Đảng, tổ chức đời sống quần chúng.

Việc phân công cấp ủy phải nhằm *phát huy vai trò nòng cốt, tác dụng lãnh đạo, và kiểm tra toàn diện của tổ chức cơ sở Đảng*. Nhiệm vụ và quyền hạn lãnh đạo mọi mặt về sản xuất và chiến đấu ở xí nghiệp phải tập trung vào đảng ủy và ban thường vụ đảng ủy. Sau khi đã có nghị quyết của đảng ủy, thì bí thư đảng ủy là người có trách nhiệm cao nhất trong việc đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện; mỗi người, mỗi bộ phận như giám đốc, công đoàn, thanh niên, tự vệ, v.v..., tùy theo chức năng của mình mà đề cao tinh thần trách nhiệm, phụ trách thực hiện những nghị quyết của đảng ủy.

Để sự lãnh đạo của đảng ủy được tập trung, mau lẹ và tổ chức bộ máy gọn nhẹ, bớt chồng chéo, thì cần tận dụng bổ sung nhiệm vụ chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu cho những tổ chức sẵn có của xí nghiệp, cụ thể hóa nhiệm vụ của họ trong tình hình mới. Theo chúng tôi, việc lập ra những tổ chức mới ở xí nghiệp như ban chỉ huy phòng không, tiểu ban tham mưu, tiểu ban chính trị, v.v ... là không cần thiết. Có nơi, như nhà máy điện Hà-nội, lúc đầu cũng lập ra ban chỉ huy phòng không, nhưng thấy hình thức, nhiệm vụ chức năng không cụ thể, nên lại thôi. Dưới sự

lãnh đạo không thống nhất của đảng ủy và ban thường vụ đảng ủy, các nhiệm vụ cụ thể về chiến đấu về phục vụ chiến đấu có thể giao cho các bộ môn sẵn có để đảm nhiệm, như: công đoàn và ban hàng chính quản trị phụ trách việc sơ tán, tiếp tế, hậu cần; ban tuyên giáo của đảng ủy và của xí nghiệp phụ trách giáo dục, động viên tư tưởng trong chiến đấu; ban chỉ huy tự vệ phụ trách chỉ huy chiến đấu, v.v...

Việc phân công trong đảng ủy cũng cần được chấn chỉnh lại cho hợp với tình hình mới. Bí thư đảng ủy phải là người vừa lãnh đạo sản xuất vừa lãnh đạo chiến đấu. Ngoài nhiệm vụ thường lệ đối với sản xuất, bí thư phải nắm chắc lực lượng tự vệ, công an và lực lượng bảo vệ nhà máy. Những nơi ban thường vụ chỉ có ba đồng chí thì bí thư nên trực tiếp làm chính trị viên tự vệ nhà máy. Những nơi có năm ủy viên thường vụ thì có thể phân công một đồng chí làm chính trị viên. Có đồng chí lo rằng bí thư không trực tiếp làm chính trị viên tự vệ thì sẽ không chú trọng lãnh đạo chiến đấu, do đó muốn quy định nhất loạt bí thư phải là chính trị viên. Chúng tôi thấy không nhất thiết như vậy, mà phải tùy theo số lượng ủy viên thường vụ mà quyết định. Mặt khác, dù bí thư có trực tiếp làm chính trị viên hay không cũng phải trực tiếp lãnh đạo chiến đấu, phải nắm vững lực lượng tự vệ và các công tác có liên quan đến chiến đấu. Cho nên không ngại ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của đảng ủy. Ngoài nhiệm vụ lãnh đạo sản xuất và chiến đấu ra, bí thư phải trực tiếp nắm vững những công tác đột xuất đặc biệt do tình hình chiến đấu đề ra.

Còn giám đốc nhà máy có nên kiêm chỉ huy trưởng tự vệ không ? Có những nhà máy lúc chiến đấu nhiệm vụ sản xuất vẫn rất khẩn trương và rất cần thiết cho việc phục vụ chiến đấu như điện, giao thông, bưu điện, v.v... Theo chúng tôi, giám đốc chỉ đạo sản xuất lúc bình thường đã rất nặng nề và phức tạp; khi xảy ra chiến đấu, việc chỉ huy sản xuất, ổn định và khôi phục sản xuất càng nặng nề và khẩn trương. Nếu kiêm nhiệm cả chỉ huy tự vệ sẽ không có đủ thì giờ và điều kiện đi sâu vào các mặt công tác cụ thể, về huấn luyện tự vệ, chuẩn bị chiến đấu và chỉ huy chiến đấu tốt được. Hiện nay có tình trạng không hợp lý là giám đốc làm chỉ huy trưởng nhưng không có thời gian để đi dự các lớp bồi dưỡng cán bộ chỉ huy của trên mà thường do một đồng chí khác đi thay, giám đốc là

chỉ huy trưởng, nhưng thực ra lại là đồng chí khác nắm lực lượng và trực tiếp chỉ huy chiến đấu.

Vì vậy, theo chúng tôi nói chung giám đốc không nên trực tiếp làm chỉ huy trưởng tự vệ. Giám đốc cũng có nhiệm vụ đối với sản xuất và chiến đấu, nhưng trách nhiệm chính là lo về sản xuất. Cụ thể là: trước khi chiến đấu thì lo đẩy mạnh sản xuất và lo bảo vệ máy móc, kho tàng, con người. Trong chiến đấu, giám đốc phải nắm chắc tình hình diễn biến để có những quyết định kịp thời, sát hợp về sản xuất. Sau chiến đấu, lo ổn định sản xuất. Đồng chí giám đốc sẽ cùng với đồng chí thường vụ phụ trách công đoàn lo tổ chức đời sống cho quần chúng. Còn việc phân công chỉ huy trưởng đơn vị tự vệ thì nên chọn một đồng chí ủy viên có năng lực, có điều kiện đi sâu vào công tác xây dựng lực lượng vũ trang và chỉ huy chiến đấu, nhưng không nên quy định chung là giám đốc nhà máy nhất thiết phải làm chỉ huy trưởng tự vệ.

Những nơi có năm ủy viên thường vụ thì có thể phân công một đồng chí phụ trách tuyên giáo kiêm chính trị viên tự vệ; một đồng chí phụ trách công tác tổ chức Đảng. Dù có hai đồng chí phụ trách việc trên, bí thư đảng ủy vẫn phải chú trọng đến công tác chính trị tư tưởng trong đảng bộ, trong quần chúng, nắm vững công tác xây dựng tổ chức Đảng.

Các đồng chí đảng ủy viên khác thì tùy theo khả năng mà phân công. Ngoài việc phân công phụ trách một ngành ra, cần phân công mỗi đảng ủy viên phụ trách những công tác cụ thể trong chiến đấu như trong đội tự vệ mạnh, đội sản máy bay, công tác sơ cứu, cứu tải thương ...; cần phân công phụ trách những phân xưởng, những bộ phận trọng yếu để khi xảy ra chiến đấu có thể thay mặt đảng ủy đơn đốc giải quyết tại chỗ những vấn đề xảy ra.

Các chi bộ phân xưởng đại thể có thể dựa vào sự phân công của đảng ủy mà phân công cho hợp lý. Bí thư chi bộ (nếu không kiêm quản đốc) thì nên kiêm chính trị viên trung đội tự vệ, một chi ủy viên làm chỉ huy trưởng tự vệ, một chi ủy viên phụ trách bảo vệ. Các chi ủy viên khác tùy theo khả năng mà phân công phụ trách việc sơ tán, đơn vị xung kích, cứu hỏa, cứu thương, v.v...

Ở các chi bộ, ngoài việc phân công chi ủy thì cần hết sức coi trọng phát huy tác dụng của đảng viên. Phân công đảng viên làm nòng cốt trong các đơn vị chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bố trí đảng viên ở những nơi xung yếu nhất, những nơi khó khăn nguy hiểm nhất.

Trước nhiệm vụ chung của toàn Đảng hiện nay, cần phân công cho mỗi đảng viên về hai nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu. Mỗi đảng viên không những phải là nhân cốt trong sản xuất, chuyên môn mà còn phải tham gia tổ chức tự vệ của xí nghiệp để làm nhân cốt trong tổ chức chiến đấu (trừ những đồng chí vì sức khỏe hoặc có lý do cần thiết), và tham gia các tổ chức phục vụ chiến đấu, tiếp tế, cứu tải thương, sơ tán,... Mỗi đảng viên tùy theo trình độ và điều kiện công tác, cần được phân công trực tiếp phụ trách một số quần chúng trong xí nghiệp và chịu trách nhiệm trước chi bộ về mọi mặt tư tưởng, đời sống, ... của các gia đình hoặc cá nhân quần chúng đã được phân công.